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Fræðslunefnd hóf störf á haustmánuðum 2012 við að skipuleggja starf vetrarins. Haldnir 

voru 5 fundir þar sem farið var yfir hugmyndir og tillögur. Bæði einstaklingar innan 

félagsins sem og kennarar höfðu samband við nefndina varðandi hugmyndir að 

námskeiðum. Nefndin vann úr hugmyndum og setti upp heildstæða dagskrá fyrir 

veturinn. 

 

Námskeiðshald var eftirfarandi: 

 

Knapamerki 1     9 jan.  13 þátttakendur 

Knapamerki 2     9 jan.    3 þátttakendur  

Knapamerki 3     9 jan.    5 þátttakendur 

Knapamerki 4     9 jan.    4 þátttakendur 

Knapamerki 5     9 jan.    1 þátttakandi 

Einstaklingsmiðuð kennsla/Ragnheiður Sam. 19 jan.   2 þátttakendur 

Vinna í hendi/Tvítaumur   19 jan.    5 þátttakendur 

Ásetunámskeið fyrir börn   21 jan.       Enginn 

Ásetunámskeið fyrir fullorðna  21 jan.       Enginn 

Einstaklingsmiðuð kennsla/Ævar Örn   29 jan.    7 þátttakendur 

Einstaklingsmiðuð kennsla/Róbert Pet.  30 jan.    6 þátttakendur 

Almenn reiðnámskeið fyrir börn    2 feb.  10 þátttakendur 

Almenn reiðnámskeið fyrir polla    2 feb.  12 þátttakendur 

Keppnisnámskeið fyrir byrjendur    5 feb.    6 þátttakendur 

Keppnisnámskeið fyrir konur     6 feb.       Enginn 

Einstaklingsmiðuð kennsla/Ragnheiður Sam.  7 feb.    4 þátttakendur 

Sirkusþjálfun fyrir fullorðna   17 feb.    2 þátttakendur 

Sirkusþjálfun fyrir börn   17 feb.    3 þátttakendur 

Einstaklingsmiðuð kennsla/Róbert Pet           27.mars             6 þátttakendur 

Keppnisnámskeið fyrir minna vana                26.mars              3 þáttakendur 

Barna og pollanámskeið                                 23 mars               9 þáttakendur 

Keppnisnámskeið fyrir börn og unglinga       4.apríl               12 þáttakendur 

 

Námskeiðin voru haldin í Reiðskemmu Andvara á Kjóavöllum og Reiðskemmunni 

Hamraenda x. Voru námskeið ágætlega sótt og heyrði fræðslunefnd ekki annað en að 

almenn ánægja hafi verið með dagskrána og flestir fundið eitthvað við sitt hæfi.  

 



Fræðslustarfið þarf stöðugt að vera til skoðunar innan félagsins svo félagsmenn geti 

kynnst því nýjasta sem er að gerast á vettvangi hestamennskunnar. 
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